



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรณีที่ ๑ พิจารณานุมัติเป็นผู้ได้รับทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล และตำแหน่ง	สังกัด	สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา
๑	นายรัฐนันท์ กันสา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) สาขาวิชา สื่อเพื่อสังคมและการสื่อสารสุขภาพ ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรณีที่ ๒ พิจารณานุมัติในหลักการให้ทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเงื่อนไข จำนวน ๔ ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล และตำแหน่ง	สังกัด	สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา
๑	นายภาคภูมิ กำจัด ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์	คณะเทคนิคการแพทย์	ลำดับที่ ๑ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับที่ ๒ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา การจัดการและกลยุทธ์ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

/ลำดับ...

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล และตำแหน่ง	สังกัด	สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา
๒	นายวรพงศ์ บุญอุ้ม ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์	คณะเทคนิคการแพทย์	ลำดับที่ ๑ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ณ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			ลำดับที่ ๒ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓	นางสาวนิลยา มีกี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วิทยาเขตกาญจนบุรี	ลำดับที่ ๑ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา การจัดการและกลยุทธ์ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
			ลำดับที่ ๒ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
			ลำดับที่ ๓ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔	นางพุทธธิดา ม่วงสุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตนครสวรรค์	ลำดับที่ ๑ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา การจัดการการสื่อสารองค์กร ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			ลำดับที่ ๒ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารการตลาดและดิจิทัล ณ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			ลำดับที่ ๓ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๕.๒ กรณีผู้ขอรับทุนมีแผนจะศึกษาต่อ กำหนดให้ “ผู้ขอรับทุนที่มีแผนจะศึกษาต่อซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน จะต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันศึกษากำหนดภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากวันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน” ดังนั้น ผู้ได้รับทุนในกรณีที่ ๒ จำนวน ๔ ราย มีเงื่อนไขให้ส่งหนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาและผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันศึกษากำหนด ผ่านส่วนงานต้นสังกัดไปยัง “ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี” ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากวันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน หลังจากนั้น จึงสามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล และเบิกจ่ายเงินทุนฯ กับมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินทุนดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการทำสัญญารับทุนฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล